

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - VP
V/v đẩy mạnh việc đăng ký trên
ứng dụng iHanoi và eTax Mobile

Phường Nguyễn Trãi, ngày tháng 11 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị phường;
- Tổ trưởng 12 Tổ dân phố trên địa bàn phường

Theo báo cáo thống kê đến ngày 03/11/2024 cho thấy trên địa bàn phường Nguyễn Trãi mới có 2.352 người dân đã tạo tài khoản iHanoi, tuy nhiên thực trạng hiện tại một số công dân tại Tổ dân phố mới tải ứng dụng iHanoi và eTax Mobile về điện thoại nhưng chưa tạo tài khoản đúng tên của mình trên ứng dụng iHanoi và eTax Mobile.

Thực hiện văn bản số 3435/UBND-VP về việc thực hiện 331/KH-UBND ngày 28/10/2024 của UBND thành phố Hà Nội; nhằm đẩy mạnh phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân với doanh nghiệp trên nền tảng “*Công dân Thủ đô số - iHanoi*”. Để phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn phường.

UBND phường Nguyễn Trãi đề nghị các đoàn thể chính trị của phường và yêu cầu Tổ trưởng Tổ dân phố tuyên truyền và hướng dẫn cho đoàn viên hội viên và nhân dân hiểu rõ lợi ích của việc cài đặt iHanoi và eTax Mobile để tiếp tục đăng ký tài khoản trên ứng dụng iHanoi và eTax Mobile với phương châm thực hiện “Chuyển đổi số đang đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng người”.

Để đạt hiệu quả cao, phát huy vai trò Tổ chuyển đổi số cộng đồng, đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Cựu Chiến binh; Đoàn thanh niên phường phối hợp cùng cảnh sát khu vực và Tổ trưởng Tổ dân phố hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng iHanoi và eTax Mobile (cài đặt, tạo tài khoản, thao tác sử dụng tiện ích hiện có của iHanoi và eTax Mobile). Thời gian từ ngày 01/11/2024 đến hết ngày 30/11/2024, mỗi đơn vị và Tổ dân phố phân đấu 10 hồ sơ/ngày có báo cáo minh chứng kèm theo để đánh giá thi đua trong đợt phát động này.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị của phường, Tổ trưởng Tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tiếp tục đăng ký cài đặt ứng dụng iHanoi và eTax Mobile./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND phường;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Quang Hải